
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 218  �  217. mál.

Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um stuðning atvinnulífsins við háskóla.

Frá Sæunni Stefánsdóttur.

Hver er afstaða ráðherra til þeirrar hugmyndar að auka stuðning atvinnulífsins við háskóla
með því að gera slík framlög frádráttarbær frá skatti?


